

ผลการติดตามและประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

หัวข้อการประเมิน	วิธีการประเมิน	แหล่งข้อมูล	ช่วงเวลาที่ประเมิน	ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลประเมินไปปรับปรุง
พันธกิจของหลักสูตร	แบบสำรวจความคิดเห็น	อาจารย์	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา	ยังไม่ได้ประเมินในขณะนี้ เนื่องจากหลักสูตรใหม่เพิ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 แต่มีแผนจะประเมินเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562	ยังไม่มี
	แบบสำรวจความคิดเห็น	แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกชั้นปี	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา		
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (สมรรถนะทั้ง 6)					
<ul style="list-style-type: none"> ความเหมาะสมของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ 	แบบสำรวจความคิดเห็น	อาจารย์	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา	ยังไม่ได้ประเมินในขณะนี้ เนื่องจากหลักสูตรใหม่เพิ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 แต่มีแผนจะประเมินเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562	ยังไม่มี
	แบบสำรวจความคิดเห็น	แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา		
	แบบสำรวจความคิดเห็น	ศิษย์เก่า	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา	ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก	ยังไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 	ผลการสอบ	<ul style="list-style-type: none"> สอบเลื่อนชั้นปีที่ 1 สอบภาคทฤษฎีปีที่ 2 	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา	ผลการสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกรายสอบเพื่อวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์	ไม่มี
	แบบสำรวจความคิดเห็น	อาจารย์	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา	ยังไม่ได้ประเมินในขณะนี้ แต่มีแผนจะประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562	ยังไม่มี
	แบบสำรวจความคิดเห็น	ศิษย์เก่า	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา	ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก	มีข้อเสนอให้เพิ่มกิจกรรม pituitary conference, adult & pediatric endocrine case conference และ US-guided FNA thyroid
	แบบสำรวจความคิดเห็น	ผู้ไข้บัณฑิต	ทุก 1 ปี ประมาณเดือน มิถุนายน	ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บรรลุความคาดหวัง -สูงกว่าความคาดหวัง	ยังไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและความต้องการของระบบสุขภาพ	การอภิปรายในคณะกรรมการฝึกอบรม	นโยบายการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์ อนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ พ.ศ. 2563	ทุก 1 ปี ประมาณเดือนมีนาคม	แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านขณะนี้เน้นที่การมีต้นสังกัดและประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ ในอนาคต	ไม่มี

ขั้นตอนการดำเนินงานของ หลักสูตร	การอภิปรายใน คณะกรรมการฝึกอบรม	แนวทางการปฏิบัติงาน ของแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดและตาราง กิจกรรมวิชาการ	ทุก 1 ปี ประมาณ เดือนมีนาคม	แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 น่าจะได้ ประโยชน์จากการเพิ่มช่วงวิชาเลือก	ให้เพิ่มช่วงวิชาเลือก 1 เดือนให้แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดปีที่ 2
	การอภิปรายใน คณะกรรมการฝึกอบรม	ตารางปฏิบัติงานของ แพทย์ประจำบ้านต่อ ยอดและตารางกิจกรรม วิชาการ	ทุก 1 ปี ประมาณ เดือนมีนาคม	แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทั้ง 2 ชั้นปี น่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมดูแล ผู้ป่วยในคลินิกโรคอ้วน การทำ US- guided FNA thyroid	ให้จัดช่วงเวลาให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทั้ง 2 ชั้น ปีหมุนเวียนไปที่คลินิกโรคอ้วน และทำ US-guided FNA thyroid ที่หน่วยรังสีวิทยา
	แบบสำรวจความคิดเห็น	แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดทุกชั้นปี	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา	ยังไม่ได้ประเมินในขณะนี้ แต่มีแผนจะ ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562	ยังไม่มี
	แบบสำรวจความคิดเห็น ต่อแต่ละจุดปฏิบัติงาน (Rotation evaluation)	แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดทุกชั้นปี	ทุกเดือน แต่สรุปรวม ทุก ๆ 6 เดือน	ได้ผลการประเมินแต่ละจุดปฏิบัติงาน อย่างละเอียด มีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายประเด็น	ไม่มี
วิธีการวัดและประเมินผล	การอภิปรายใน คณะกรรมการฝึกอบรม	แนวทางการประเมินผล แพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด อนุสาขา อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ พ.ศ. 2562	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา	● แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ขาดการซ้อมสอบภายใน	● จัดให้มีการซ้อมสอบภายในทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
				● แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 มีการ ซ้อมสอบรายยาวดีอยู่แล้ว แต่น่าจะมี การซ้อมสอบภาคทฤษฎีด้วย	● ให้คงการซ้อมสอบรายยาวต่อไป โดยเชิญ อาจารย์ภายนอกสถาบันมาร่วมคุมสอบ และให้ เพิ่มการจัดซ้อมสอบภายในภาคทฤษฎี
	แบบสำรวจความคิดเห็น	แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดทุกชั้นปี	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา	ยังไม่ได้ประเมินในขณะนี้ แต่มีแผนจะ ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562	ยังไม่มี
พัฒนาการของผู้รับ การฝึกอบรม	การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	เพิ่ม portfolio ของ แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด	ทุก 6 เดือน	แพทย์ประจำบ้านต่อยอดส่วนใหญ่ไม่มี ปัญหาในการปฏิบัติงาน ยกเว้นเรื่อง EPA	ควรกระตุ้นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้ทำ EPA ใน โรคต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และสร้างพัฒนาการของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้ การฝึกอบรม	ผลการประเมินอาจารย์	ผลการประเมินอาจารย์	ทุก 6 เดือน	เป็นข้อมูลภายในภาควิชาฯ	ยังไม่มี
	แบบสำรวจความคิดเห็น ต่อแต่ละจุดปฏิบัติงาน (Rotation evaluation)	แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดทุกชั้นปี	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา	ยังไม่ได้ประเมินในขณะนี้ แต่มีแผนจะ ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562	ยังไม่มี

ทรัพยากรทางการศึกษา	แบบสำรวจความคิดเห็น	แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดทุกชั้นปี	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา	ยังไม่ได้ประเมินในขณะนี้ แต่มีแผนจะ ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562	ยังไม่มี
	แบบสำรวจความคิดเห็น	อาจารย์	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา	ยังไม่ได้ประเมินในขณะนี้ แต่มีแผนจะ ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562	ยังไม่มี
	แบบสำรวจความคิดเห็น	ศิษย์เก่า	ทุก 1 ปี เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา	ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก	ไม่มี
ข้อควรคำนึงอื่น ๆ					ยังไม่มี

กนกพร สรรพวิทยกุล บันทึก

ณัฐฉิณี จรัสเจริญวิทยา ตรวจสอบ